

Số: /BC-HĐND

Đồng Tháp, ngày 24 tháng 11 năm 2023

## BÁO CÁO

### Thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân Tỉnh đối với kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Tỉnh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2023 và tờ trình, dự thảo nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

Qua xem xét Báo cáo số 410/BC-UBND ngày 10/11/2023<sup>1</sup> và các báo cáo liên quan của Ủy ban nhân dân (UBND) Tỉnh; Tờ trình số 193/TTr-UBND ngày 10/11/2023<sup>2</sup> và dự thảo Nghị quyết “Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp năm 2024” do UBND Tỉnh trình; thực hiện phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) Tỉnh, từ ngày 20-22/11/2023, các Ban HĐND Tỉnh tổ chức họp để thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ bảy, HĐND Tỉnh Khoá X. Thay mặt các Ban HĐND Tỉnh, Ban Văn hoá - Xã hội báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

#### I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023

Các Ban HĐND Tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2023 của UBND Tỉnh. Trong năm 2023, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự quyết tâm, chủ động trong điều hành, phù hợp với bối cảnh, tình hình mới, kịp thời ứng phó với các tình huống phát sinh, cùng với sự đồng thuận của nhân dân đã thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Tỉnh, với 19/22 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, 03 chỉ tiêu ước không đạt<sup>3</sup>. Cụ thể như sau:

##### 1. Về lĩnh vực kinh tế

Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản nhất trí với kết quả đánh giá thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế năm 2023 của UBND Tỉnh. Với sự chỉ đạo tập trung có hiệu quả của UBND Tỉnh và sự vào cuộc mạnh mẽ của các ngành các cấp trong triển khai các nhiệm vụ, giải pháp của năm, các chính sách phục hồi kinh tế - xã hội đã phát huy và tác động tích cực đến hầu hết các ngành, lĩnh vực của Tỉnh, theo đó, có 10/22 chỉ tiêu về kinh tế, môi trường đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 6,14%/7,5% kế hoạch (thấp hơn so cùng kỳ năm 2022 là 9,11%), chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đạt tiến độ tích cực khả năng hoàn thành giải ngân trong năm, lĩnh vực sản xuất nông nghiệp tiếp tục giữ mức phát triển ổn định nhiều mô hình hiệu quả được nhân rộng; công nghiệp – xây dựng, Thương mại – dịch vụ được khôi phục và phục hồi

<sup>1</sup> Về kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND Tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

<sup>2</sup> Dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp năm 2024.

<sup>3</sup>(1) Tốc độ tăng trưởng GRDP; (2) Tổng vốn đầu tư toàn xã hội huy động và (3) Giá trị xuất khẩu hàng hóa.

mạnh; quy mô kinh tế tiếp tục mở rộng và tăng cao so với cùng kỳ; thu nhập bình quân đầu người vượt so với kế hoạch; môi trường trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện và duy trì top đầu cả nước; phát triển doanh nghiệp đạt theo kế hoạch; chương trình khởi nghiệp, phát triển sản phẩm OCOP tiếp tục là điểm sáng của Tỉnh,... từ đó, đã đóng góp cho kinh tế của Tỉnh nhà duy trì được đà phát triển.

## **2. Về lĩnh vực văn hoá - xã hội**

Các lĩnh vực văn hoá - xã hội được quan tâm, chỉ đạo thực hiện kịp thời, đạt nhiều kết quả tích cực. Cụ thể như sau:

- *Về giáo dục và đào tạo:* Hoàn thành tốt kế hoạch năm học 2022-2023 và tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Chất lượng giáo dục các cấp học cơ bản được bảo đảm, việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong dạy học, quản lý đạt được một số kết quả bước đầu. Đến nay, có 370 trường đạt chuẩn quốc gia ở các cấp học (đạt tỷ lệ 62,92%); tỷ lệ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đạt trình độ đào tạo chuẩn theo quy định của Luật Giáo dục cao hơn chỉ tiêu đến năm 2025 của Chính phủ.

- *Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân:* Cùng với việc theo dõi và giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT, bảo hiểm xã hội được quan tâm thực hiện. Chất lượng công tác khám bệnh, chữa bệnh tại các tuyến được cải thiện, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh và thanh quyết toán bảo hiểm y tế. Đầu tư xây dựng và nâng cấp hạ tầng ngành y tế, dự án Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp 700 giường đã đi vào hoạt động góp phần phục vụ tốt hơn công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu. Tình hình an toàn thực phẩm được đảm bảo, tính đến nay, không ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn Tỉnh.

- *Công tác an sinh xã hội, tạo việc làm và giảm nghèo:* Các chính sách an sinh xã hội, chăm lo người có công và các đối tượng chính sách được quan tâm thực hiện, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước khôi phục và nâng lên. Công tác đào tạo nghề đa dạng hình thức theo hướng nâng cao chất lượng; công tác tuyển sinh, kết nối cung cầu lao động được quan tâm thực hiện; tư vấn và giải quyết việc làm vượt kế hoạch, trong đó chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được đẩy mạnh với 1.726 lao động đã xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 115% kế hoạch; tỷ lệ hộ nghèo ước giảm 0,4% đạt chỉ tiêu kế hoạch.

- *Hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch:* Nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ diễn ra sôi nổi, phong phú, hấp dẫn về nội dung và đa dạng về hình thức. Tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá trên địa bàn Tỉnh; tập trung phát triển và nâng cao chất lượng thể thao quần chúng, chú trọng đầu tư phát triển thể dục, thể thao học đường làm nền tảng phát triển thể thao thành tích cao. Tổ chức thành công nhiều sự kiện, giúp hoạt động

du lịch khôi phục nhanh, góp phần quảng bá hình ảnh, con người Đồng Tháp đến bạn bè trong nước và quốc tế.

- *Công tác thông tin, tuyên truyền, chuyển đổi số*: Công tác thông tin, tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội được quan tâm, chỉ đạo thực hiện; thường xuyên định hướng, cung cấp thông tin cho báo chí, hệ thống thông tin cơ sở, tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, công tác chỉ đạo điều hành của Tỉnh. Công tác chuyển đổi số, triển khai đồng bộ; việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trên địa bàn Tỉnh đạt được nhiều kết quả khả quan.

### 3. Về lĩnh vực pháp chế

- *Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo*: Trong năm 2023, UBND Tỉnh bảo đảm thực hiện công tác tiếp công dân thường xuyên của cán bộ, công chức; công tác tiếp công dân định kỳ và đột xuất của thủ trưởng các cấp, các ngành trong Tỉnh được quan tâm và thực hiện nghiêm, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo<sup>4</sup>. Bảo đảm công tác tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn theo quy định của pháp luật<sup>5</sup>; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền<sup>6</sup>. Kịp thời giải quyết dứt điểm các trường hợp khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của công dân ngay tại cơ sở, không để công dân khiếu nại vượt cấp; nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo<sup>7</sup>. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hướng dẫn, tập huấn cho cán bộ, công chức và Nhân dân được các đơn vị thực hiện thường xuyên. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- *Công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN)*: UBND Tỉnh có sự quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác PCTN, TC, nâng cao vai trò chỉ đạo, điều hành, tăng cường chỉ đạo ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành trong tổ chức thực

<sup>4</sup> Tổng số lượt tiếp là 4.959 lượt, số người được tiếp 5.221 người với 5.059 vụ việc; Thủ trưởng các ngành, các cấp tiếp 1.289 lượt với 1.339 người; ủy quyền 61 lượt với 92 người; Ban Tiếp công dân Tỉnh tiếp thường xuyên 461 lượt/681 người và 18 đoàn/206 lượt người (04 đoàn mới phát sinh và 14 đoàn tiếp nhiều lần); Các huyện, thành phố tổ chức được 4.201 lượt tiếp thường xuyên/4.314 người; Chủ tịch UBND cấp huyện (hoặc ủy quyền) tổ chức tiếp dân định kỳ, đột xuất được 43 lượt/80 người được tiếp và 02 đoàn người khiếu nại với 09 người; Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh đã tiếp 20 kỳ/30 lượt người/50 vụ việc (trong đó, tiếp tại Trụ sở Ban tiếp công dân Tỉnh: 09 kỳ/10 lượt người/10 vụ việc; tại Trung tâm Hành chính công Tỉnh: 11 kỳ/20 lượt người/40 vụ việc), tiếp đột xuất 23 kỳ/ 23 tổ chức, cá nhân (tại trụ sở Ủy ban nhân dân Tỉnh); Tổng số đơn nhận qua tiếp công dân là 919 đơn của công dân (Khiếu nại 211 đơn, tố cáo 03 đơn (nhận trực tiếp qua tiếp dân), phản ánh, kiến nghị 705 đơn (thuộc thẩm quyền 691 đơn, không thuộc thẩm quyền 228 đơn)).

<sup>5</sup> Tổng số đơn: 2.260 đơn (trong đó 122 đơn kỳ trước chuyển sang, tiếp nhận trong kỳ 2.138 đơn); Tổng số đơn đã xử lý: 2.260/2.260 đơn; Số đơn, số vụ việc, đủ điều kiện xử lý: 1.895 đơn.

Phân loại, xử lý đơn: 623 đơn khiếu nại/1.895 đơn; 23 đơn tố cáo/1.895 đơn; đơn kiến nghị, phản ánh 1249/1895 đơn; Đã giải quyết 885 đơn, đang giải quyết 1.010 đơn.

Theo thẩm quyền: trong 821 đơn có 512 đơn thuộc thẩm quyền và 309 đơn không thuộc thẩm quyền.

Kết quả xử lý đơn: tổng số 512 đơn thuộc thẩm quyền có 221 vụ việc khiếu nại, 02 vụ việc tố cáo và 289 vụ việc kiến nghị phản ánh.

<sup>6</sup> Giải quyết 307/361 đơn, đạt tỷ lệ giải quyết 85,04%. Chủ tịch UBND Tỉnh ban hành 94 quyết định giải quyết khiếu nại (với 87 quyết định chuẩn y; 07 quyết định hủy, sửa đổi quyết định giải quyết lần đầu). Tổng số đơn tố cáo đã xử lý và giải quyết 08/08 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ giải quyết 100%.

Giải quyết 829/829 đơn kiến nghị, phản ánh.

<sup>7</sup> Thanh tra, kiểm tra 26 đơn vị; kiến nghị xử lý hành chính 02 tổ chức và 06 cá nhân có sai phạm.

hiện tốt các văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác PCTN, TC. Ban hành/chỉ đạo ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, triển khai thực hiện<sup>8</sup>; hoàn thiện tổ chức, bộ máy, phân công trách nhiệm công tác PCTN, TC. Đảm bảo thực hiện tốt công tác: công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động; xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ; quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn; chuyển đổi vị trí công tác<sup>9</sup>; cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt; kiểm soát tài sản, thu nhập, xung đột lợi ích<sup>10</sup>. Tăng cường hoạt động thanh tra, giám sát, kiểm tra và tự kiểm tra nội bộ; phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng. Thực hiện tốt công tác PCTN, TC trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên có sự quan tâm, phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, TC.

Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng trong các đơn vị: chưa phát sinh.

- *Công tác phòng, chống tội phạm và đảm bảo trật tự an toàn giao thông*: Trong năm 2023, UBND Tỉnh quan tâm chỉ đạo Công an Tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh phối hợp các sở, ngành, địa phương bảo đảm công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh, qua đó, góp phần kéo giảm các loại tội phạm về trật tự xã hội; tăng cường đấu tranh, tấn công các loại tội phạm, vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng, ma túy, môi trường; kiểm chế, kéo giảm tai nạn giao thông<sup>11</sup>. Nâng cao chất lượng công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Bảo đảm thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh với một số loại tội phạm, vi phạm pháp luật như: vi phạm pháp luật về trật tự xã hội (nhất là đối tượng thanh thiếu niên), ma túy, cờ bạc, vận chuyển, kinh doanh hàng cấm, hàng lậu, hàng hóa không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ,... Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, triển khai thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, các kế hoạch kiểm tra, xử lý vi phạm theo chuyên đề về nồng độ cồn, chất ma túy, chở quá tải, không giấy phép lái xe, nhất là những hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn toàn Tỉnh.

- *Về Quốc phòng - An ninh*: Tình hình an ninh biên giới và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội toàn tỉnh tiếp tục được giữ vững ổn định, công tác đối ngoại của Tỉnh đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế; quốc phòng, an ninh được

<sup>8</sup> UBND Tỉnh và các sở, ngành, huyện, thành phố ban hành 216 văn bản.

<sup>9</sup> Toàn Tỉnh chuyển đổi 104 người theo kế hoạch chuyển đổi năm 2023 và theo yêu cầu tổ chức, cán bộ.

<sup>10</sup> Toàn Tỉnh có 4.040 người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập; kiểm tra việc thực hiện các quy định về kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập tại 19 đơn vị.

<sup>11</sup> Tội phạm về trật tự xã hội: xảy ra 306/332 vụ (giảm 26 vụ = 7,83%); tội phạm, vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng: không phát sinh phức tạp, phát hiện, bắt giữ 449 vụ (ít hơn 157 vụ); tội phạm, vi phạm pháp luật về ma túy: triệt xóa 169 vụ (nhiều hơn 41 vụ); Tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường: phát hiện 160 vụ (ít hơn 88 vụ); Tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 90 vụ, làm chết 81 người, bị thương 30 người, thiệt hại tài sản khoảng 927,7 triệu đồng (tăng 16 vụ = 21,6%, tăng 11 người chết = 15,7% và tăng 10 người bị thương = 50%).

giữ vững, giữ vững quan hệ hợp tác hữu nghị với tỉnh giáp ranh, đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh, xử lý kịp thời, phù hợp các vấn đề phát sinh. Tuyển chọn, gọi 1.551 công dân nhập ngũ vào quân đội nhân dân và công an nhân dân, đạt 100% so với chỉ tiêu.

- **Công tác cải cách hành chính (CCHC):** Trong năm 2023, công tác CCHC đã được UBND Tỉnh quan tâm, chỉ đạo, điều hành nâng cao chất lượng, tiến độ thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra CCHC thường xuyên để cải thiện chất lượng công tác CCHC<sup>12</sup>; kết hợp nhiều biện pháp tuyên truyền, phổ biến về công tác CCHC; xây dựng và thực hiện nhiều mô hình, cách làm mới trong CCHC; xây dựng các chuyên mục trên sóng phát thanh, truyền hình để tuyên truyền CCHC. Bảo đảm thực hiện có hiệu quả công tác CCHC đối với: cải cách thể chế; rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa TTHC<sup>13</sup>, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ, tài chính công; tiếp tục xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số.

## II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ

### 1. Về lĩnh vực kinh tế

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế năm 2023 của Tỉnh nhà còn một số khó khăn, tồn tại như: còn 03 chỉ tiêu kinh tế ước không đạt kế hoạch đề ra<sup>14</sup>; Quy hoạch Tỉnh chậm phê duyệt; biến động tăng giá cả vật liệu xây dựng, tình trạng khan hiếm cát san lấp giải quyết chưa triệt để và một số dự án trọng điểm còn vướng giải phóng mặt bằng đã tác động đến tiến độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ bản chậm; hoạt động sản xuất kinh doanh trên một số lĩnh vực còn nhiều khó khăn thị trường xuất khẩu, lợi nhuận thấp; số doanh nghiệp giải thể, tạm ngừng hoạt động bằng 57% so với số thành lập mới, số doanh nghiệp phát triển từ hộ sản xuất kinh doanh chưa được cải thiện; một số chính sách hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp và kinh tế chưa mang lại hiệu quả; kết quả điều hành kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 hiệu quả chưa cao còn nhiều dự án không giải ngân được vốn và không triển khai được phải điều chỉnh bổ sung, kết quả giải ngân vốn tạm ứng chưa thu hồi còn ở mức cao làm giảm hiệu quả vốn đầu tư đóng góp cho tăng trưởng kinh tế của Tỉnh.

### 2. Về lĩnh vực Văn hoá - Xã hội

- **Về giáo dục - đào tạo:** Chất lượng giáo dục chưa đồng đều giữa các địa bàn, các ngành học. Việc đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ cho đổi mới Chương trình giáo dục còn chậm; đội ngũ giáo viên còn thiếu, chưa tuyển dụng được phần nào làm ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học theo

<sup>12</sup> Thành lập Đoàn Kiểm tra công tác CCHC năm 2023 và giao Sở Nội vụ làm Trưởng Đoàn. Trong Quý III năm 2023, Đoàn đã đến làm việc và kiểm tra thực hiện công tác CCHC của 08 sở, 12/12 huyện, thành phố và 18 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

<sup>13</sup> Qua kết quả rà soát TTHC, UBND Tỉnh đã có văn bản kiến nghị các Bộ, Ngành Trung ương đơn giản giảm 402/1.815 TTHC, dự kiến chi phí tuân thủ TTHC tiết kiệm được khoảng 38,5 tỷ đồng (nếu theo các phương án đề xuất).

<sup>14</sup> (1) Tốc độ tăng trưởng GRDP; (2) Tổng vốn đầu tư toàn xã hội huy động và (3) Giá trị xuất khẩu hàng hóa.

Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Việc chưa ban hành quy định mức thu học phí năm học 2023-2024 phần nào đã ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên của các cơ sở giáo dục công lập.

- *Về y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân:* Nguồn lực y tế tuy được tăng cường nhưng vẫn còn thiếu, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu khám chữa bệnh. Các cơ sở y tế gặp khó khăn khi thực hiện tự chủ tài chính; công tác đầu tư mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế mặc dù được quan tâm nhưng hiện nay còn nhiều khó khăn; chế độ đãi ngộ đối với cán bộ y tế hiện nay chưa thật tương xứng với điều kiện làm việc, việc triển khai thực hiện một số chính sách liên quan chế độ cộng tác viên dân số, nhân viên y tế dự phòng, y tế cơ sở còn chậm...

- *Công tác an sinh xã hội, tạo việc làm và giảm nghèo:* Tỷ lệ hộ nghèo tuy giảm nhưng chưa thật sự bền vững, một bộ phận hộ mới thoát nghèo có mức sống trung bình, có nguồn thu nhập không ổn định, nguy cơ tái nghèo cao. Công tác triển khai thực hiện các dự án, chính sách thuộc CTMTQGGBNV còn chậm, dẫn đến công tác tổ chức, chỉ đạo thực hiện ở địa phương gặp nhiều khó khăn, việc giải ngân các nguồn vốn đến các đối tượng thụ hưởng chưa kịp thời.

- *Về văn hóa, thể thao và du lịch:* Hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao tuy dần được hoàn thiện nhưng chưa được khai thác hết công năng của cơ sở vật chất hiện có, nhất là các Trung tâm Văn hoá - Học tập cộng đồng; phong trào thể thao quần chúng tuy phát triển nhưng chưa đồng đều. Hoạt động du lịch tuy đã được khôi phục nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn còn khó khăn; công tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch tuy được quan tâm nhưng vẫn chưa bù đắp kịp do phần lớn lực lượng lao động ngành du lịch đã chuyển đổi ngành nghề.

- *Về thông tin, truyền thông:* Nguồn nhân lực thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số của Tỉnh còn hạn chế; việc thực hiện một số dự án thuộc Đề án chuyển đổi số còn chậm; công tác phối hợp quản lý thông tin trên báo điện tử, mạng xã hội còn có mặt hạn chế.

### **3. Về lĩnh vực pháp chế**

- Công tác tiếp công dân, nhất là cấp xã, vẫn còn một số hạn chế như: (1) Chưa đảm bảo đúng, đủ các quy trình thủ tục; việc phân loại xử lý, đề xuất xử lý đơn thư một số nơi chưa đạt yêu cầu, nội dung chưa đầy đủ, thiếu biên bản tiếp xúc; một số trường hợp trễ so với thời gian quy định. Một số bản án hành chính của Tòa án đã có hiệu lực nhưng khó thi hành. (2) Một số xã khi xây dựng Kế hoạch tiếp công dân chưa phân định rõ trách nhiệm Chủ tịch UBND xã tiếp công dân mà chỉ nêu chung chung lãnh đạo UBND xã tiếp công dân là chưa đúng với quy định tại khoản 2 Điều 15 Luật tiếp công dân 2013. (3) Công chức phụ trách tiếp công dân chưa được tập huấn chuyên sâu, thiếu chuyên môn nghiệp vụ nên còn lúng túng khi giải quyết các đơn khiếu nại có nội dung phức tạp, liên quan đến chuyên môn lĩnh vực ngành như: tài chính, ngân hàng, bất động sản... (4) Một số trường hợp Chủ tịch UBND cấp xã tiếp công dân nhưng không có công dân nên không ghi sổ tiếp công dân.

- Công tác tổ chức kiểm tra nội bộ về phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở một số đơn vị chưa được Thủ trưởng đơn vị tập trung quan tâm thường xuyên, chuyên sâu. Còn một số trường hợp người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập kê khai chưa đúng theo mẫu quy định.

- Hoạt động vận chuyển hàng nhập lậu có chiều hướng tăng cao, nhất là vào dịp cuối năm. Còn tình trạng công dân khiếu kiện ở Hà Nội, có nguy cơ tham gia các hoạt động xấu. Tình hình trộm cắp tài sản nổi lên; nổi lên là tội phạm giết người, cố ý gây thương tích do mâu thuẫn nhất thời; tội phạm xâm hại trẻ em có chiều hướng tăng; tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn kêu gọi đầu tư sản giao dịch điện tử, thông báo trúng thưởng, mạo danh cán bộ nhà nước để lừa đảo (tiếp nhận 25 nguồn tin phản ánh của người dân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền khoảng 22,5 tỷ đồng). Tệ nạn cờ bạc tuy có giảm (giảm 154 vụ), nhưng có dấu hiệu dịch chuyển sang địa bàn Campuchia để hoạt động tiềm ẩn nguy cơ phức tạp tình hình khu vực biên giới. Về tội phạm, vi phạm pháp luật về kinh tế đáng chú ý, phát hiện 01 vụ làm giả thuốc bảo vệ thực vật với số lượng lớn; 01 vụ đối tượng có hành vi giả mạo trong công tác, làm giả hồ sơ hợp thức hóa xe nhập lậu để bán nhằm thu lợi bất chính. Tội phạm ma túy tăng (tăng 50 vụ), nổi lên là tình trạng lợi dụng các cơ sở nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, nguồn ma túy chủ yếu các đối tượng mua từ các tỉnh giáp ranh và Thành phố Hồ Chí Minh. Tai nạn giao thông tăng cả ba mặt<sup>15</sup>. Tệ nạn cờ bạc, hoạt động “tín dụng đen” hình thức nhỏ, lẻ tiếp tục tái diễn ở nhiều nơi với nhiều thủ đoạn tinh vi, cờ bạc qua mạng gây bức xúc trong nhân dân. Tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng với nhiều hình thức ngày càng tinh vi.

- Một số dịch vụ công, thủ tục đòi hỏi người thực hiện phải có phương tiện đồng bộ và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin cao, một số thủ tục hành chính vẫn còn khó thao tác, đòi hỏi phải có sự hướng dẫn, hỗ trợ; công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa các ngành, địa phương chưa đồng bộ, nhịp nhàng. Thanh toán trực tuyến phí, lệ phí giải quyết TTHC, tỉnh Đồng Tháp đạt thấp<sup>16</sup>.

- Khu vực biên giới vẫn còn trường hợp xuất cảnh, nhập cảnh trái phép; vận chuyển trái phép tiền tệ, ma túy qua biên giới.

- Vẫn còn tình trạng người dân đến các cơ quan Đảng, Nhà nước của Tỉnh và Trung ương để khiếu kiện; sử dụng không gian mạng phát tán thông tin xấu, sai sự thật, chống phá Đảng, Nhà nước; một số doanh nghiệp chậm chi trả lương dẫn đến công nhân đình công, ngừng việc tập thể; hoạt động sinh hoạt tôn giáo trái phép, tuyên truyền, phát tán tài liệu liên quan tà đạo, đạo lạ, nhất là Pháp luân công vẫn còn xảy ra, tiềm ẩn các yếu tố có thể bị các thế lực thù địch, phản

<sup>15</sup> Xây ra 81 vụ (tăng 20 vụ), làm chết 76 người (tăng 20 người), bị thương 25 người (tăng 08 người), thiệt hại tài sản khoảng 583,7 triệu đồng.

<sup>16</sup> Mới chỉ đạt 16,78%. Cụ thể, về hồ sơ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí giải quyết TTHC của các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã thực hiện 43.109 (chiếm tỷ lệ 16,78%) trên tổng số hồ sơ thanh toán trực tiếp và hình thức khác là 213.830 (chiếm tỷ lệ 83,22%). (Nguồn: Công văn số 29/UBND-HCC, số liệu từ ngày 01/01/2023 đến 23/10/2023).

động lợi dụng để tuyên truyền, lôi kéo, kích động biểu tình, gây rối an ninh, trật tự<sup>17</sup>.

### **III. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2024**

Các Ban HĐND Tỉnh cơ bản đồng thuận với mục tiêu, các chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của UBND Tỉnh trình nêu tại Báo cáo và Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết (có 22 chỉ tiêu chủ yếu, gồm: 06 chỉ tiêu về kinh tế, 12 chỉ tiêu về văn hoá - xã hội, 04 chỉ tiêu về môi trường và 12 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu). Đề nghị UBND Tỉnh quan tâm một số vấn đề sau:

#### **1. Về lĩnh vực kinh tế**

Ban Kinh tế - Ngân sách nhất trí với Kế hoạch phát triển kinh tế năm 2024 của UBND Tỉnh trình. Trong đó việc xác định chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế GRDP năm 2024 đạt 8,0% được xây dựng trên cơ sở phân tích, dự báo bối cảnh tình hình thuận lợi, khó khăn, cơ hội, thách thức đan xen của tỉnh, trong nước và của thế giới trong năm 2024 và đã bám sát định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm của Tỉnh. Việc đặt chỉ tiêu tăng trưởng GRDP năm 2024 đạt 8,0% là thể hiện quyết tâm rất cao của cả hệ thống chính trị của Tỉnh và sự chỉ đạo điều hành của UBND Tỉnh trong phát triển kinh tế năm 2024, nhằm bảo đảm nguồn lực trong thực hiện các mục tiêu quan trọng của Tỉnh trong năm 2024 và cho cả giai đoạn 2021 - 2025 đã đề ra.

Tuy nhiên, Trong bối cảnh nền kinh tế của Tỉnh bị tác động bởi nhiều khó khăn, thách thức đan xen, để kinh tế của Tỉnh tiếp tục tăng trưởng và giữ đà phát triển như kế hoạch đề ra. Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất cao các nhiệm vụ, giải pháp của UBND Tỉnh đề ra và đề nghị UBND Tỉnh quan tâm thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Tiếp tục triển khai nhanh, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm về giải ngân vốn đầu tư công, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các dự án Trung ương hỗ trợ thông qua Chương trình, các gói chính sách tín dụng hỗ trợ tín dụng cho phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp tổng thể tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, gắn với chuyển đổi số ngành nông nghiệp hướng đến xây dựng nền nông nghiệp công nghệ cao, tuần hoàn. Hoàn thành và triển khai thực hiện Đề án sản xuất nông nghiệp sinh thái theo hướng hữu cơ trên địa bàn tỉnh. Nhân rộng, mở rộng vùng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn theo tiêu chuẩn, đặt hàng của doanh nghiệp; tổ chức sản xuất theo hướng mở rộng quy mô liên kết tiêu thụ; sản xuất nông sản an toàn, nông sản hữu cơ gắn chứng nhận mã số vùng trồng và truy xuất nguồn gốc.

Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp tái cơ cấu ngành Công nghiệp, tạo sự bứt phá trong tăng trưởng. Vận dụng linh hoạt các chính sách hỗ trợ

<sup>17</sup> Nguồn: Báo cáo 283/BC-UBND.



doanh nghiệp đổi mới công nghệ, đầu tư máy móc thiết bị, kết nối với vùng nguyên liệu, thị trường,...

Thực hiện có hiệu quả chính sách, giải pháp phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Khuyến khích các tổ chức kinh tế đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ. Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị, kỹ năng nghiên cứu, chuyển đổi số, phân tích thị trường, đào tạo nhân lực, tiếp cận vốn và có định hướng phát triển dịch vụ cơ bản đối với hoạt động của các Hợp tác xã nhằm tạo thêm nguồn thu, lợi nhuận để hoạt động của các Hợp tác xã ổn định và phát triển.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ xây dựng kết cấu hạ tầng các khu, cụm công nghiệp và Khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh nhằm sớm tạo quỹ đất công nghiệp sạch, hoàn chỉnh để kêu gọi, thu hút đầu tư.

Tăng cường công tác kiểm kê đất đai, thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh và có cơ chế vay vốn đầu tư các khu tái định cư nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thu hồi đất thực hiện các khu cụm công nghiệp.

Tập trung quản lý, khai thác hiệu quả đất công và tài sản công trên địa bàn tỉnh.

## **2. Về lĩnh vực văn hoá - xã hội**

Ban Văn hoá - Xã hội thống nhất với Kế hoạch phát triển văn hoá - xã hội năm 2024 của UBND Tỉnh trình, đề nghị UBND Tỉnh quan tâm một số nội dung sau:

- Việc trang bị bàn ghế cho học sinh cần đảm bảo phù hợp với lứa tuổi học sinh của từng địa phương trong Tỉnh. Tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cho những trường còn thiếu; quan tâm công tác tuyển dụng giáo viên để đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Có cơ chế giải quyết hỗ trợ khó khăn cho các cơ sở giáo dục công lập khi chưa có quy định thu học phí năm học 2023-2024.

- Tiếp tục có giải pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác đầu tư, mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế để phục vụ tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Triển khai thực hiện có hiệu quả dự án chuyển đổi số ngành Y tế. Nghiên cứu đề xuất cơ chế chính sách, giải pháp phù hợp với điều kiện của Tỉnh để động viên, khuyến khích, thu hút nguồn nhân lực cho ngành y tế Tỉnh nhà. Các sở ngành liên quan sớm triển khai thực hiện chính sách cho nhân viên y tế dự phòng cơ sở theo Nghị định số 05/2023/NĐ-CP ngày 15/02/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập.

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp sớm tham mưu UBND trình HĐND Tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức chi ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện dự án, kế hoạch phương án, nhiệm vụ phát triển sản xuất để thực hiện CTMTQGGBV theo quy định Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày

24/6/2023 của Chính phủ; để đảm bảo giải ngân nguồn vốn thực hiện các dự án, chính sách thuộc CTMTQGGBNV đúng quy định.

- Trong thực hiện chỉ tiêu bảo hiểm xã hội hàng năm cần lưu ý các chỉ tiêu được cấp trên giao đến năm 2025.

- Tập trung phát triển và nâng cao chất lượng thể thao quần chúng, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hoá đã được đầu tư xây dựng. Quan tâm phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho ngành du lịch trong tình hình mới.

- Định hướng tuyên truyền cho cơ quan báo chí và hệ thống thông tin cơ sở các nhiệm vụ chính trị của Tỉnh. Chủ động nắm bắt, phát hiện và xử lý kịp thời các vấn đề dư luận xã hội quan tâm, đấu tranh phản bác thông tin không đúng sự thật.

### **3. Về lĩnh vực pháp chế**

Ban Pháp chế thống nhất với các giải pháp Ủy ban nhân dân Tỉnh đã đề ra trong các báo cáo, tuy nhiên, đề nghị Ủy ban nhân dân Tỉnh quan tâm một số nội dung sau:

- Chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện công tác tiếp công dân, chấn chỉnh kịp thời các hạn chế đối với thời hạn xử lý, công tác phân loại, xử lý đơn, thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo. Bảo đảm công tác bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức phụ trách tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo được luân chuyên. Tăng cường tập huấn chuyên sâu, cập nhật những văn bản mới cho công chức phụ trách công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại tố cáo của công dân, nhất là ở cấp xã. Phát huy vai trò của Ban hoà giải, Tổ hoà giải cơ sở để hạn chế tình trạng khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp vận động những người khiếu kiện ở Trung ương về địa phương để bảo đảm an ninh, trật tự.

Kịp thời phối hợp với Tòa án nhân dân để giải thích các bản án hành chính (khi có đề nghị).

- Chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác kiểm tra nội bộ về PCTN, TC; bảo đảm thực hiện đúng các quy định trong việc kê khai tài sản, thu nhập.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về công tác phòng, chống mua bán người nhất là ở các lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ xảy ra mua bán người (quản lý hộ tịch, cho nhận con nuôi, kết hôn có yếu tố nước ngoài, quản lý xuất, nhập cảnh, cung ứng dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài...).

- Quan tâm chỉ đạo Công an Tỉnh và các ngành có liên quan:

+ Đẩy mạnh công tác đấu tranh, tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là các tội phạm vi phạm trật tự xã hội (đặc biệt ở lứa tuổi thanh thiếu niên), ma túy, cờ bạc, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản (nhất là với các loại tội phạm lừa đảo

chiếm đoạt tài sản ứng dụng công nghệ cao); tập trung đấu tranh với các loại tội phạm tàng trữ, tiêu thụ hàng cấm (nhất là pháo lậu dịp cuối năm), hàng gian, hàng giả, hàng buôn lậu ở trong nội địa.

+ Tăng cường triển khai các đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông góp phần kiềm chế vào kéo giảm tai nạn giao thông, nhất là thời gian trước, trong Tết Nguyên đán; có giải pháp hiệu quả xử lý tình trạng phương tiện chờ hàng lậu di chuyển với tốc độ cao.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn để người dân dễ tiếp cận và thao tác thuận lợi khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nhất là các dịch vụ công trực tuyến ở mức độ cao. Tiếp tục cải thiện chất lượng công tác CCHC trong lĩnh vực đầu tư, đất đai.

#### **IV. VỀ NỘI DUNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT**

Thống nhất theo dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp năm 2024.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND Tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2023 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Kính trình HĐND Tỉnh xem xét, thảo luận./.

**Nơi nhận:**

- TT/HĐND, UBND Tỉnh;
- Các Ban HĐND Tỉnh;
- Đại biểu HĐND Tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT, Phòng Công tác HĐND. Linh.

**TM. CÁC BAN HĐND  
TRƯỞNG BAN VĂN HOÁ - XÃ HỘI**

**Đoàn Duy Thuỳ Ngạn**